

คลังชื่นชมแก้หนี้นอกระบบ โดยชุมชน



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบ โดยองค์กรการเงินชุมชน ณ กลุ่มออมทรัพย์ตลาดสดก้นถารมย์ อ.ก้นถารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชุมชนต้นแบบของธนาคารออมสินที่มีการบริหารจัดการการเงินและแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาในอดีตผู้ค้าในตลาดสดสามัคคีกันถารมย์ประสบปัญหานี้ นอกระบบ (แก๊งหมวกกันน็อก) ก่อนข้างรุนแรงเนื่องจากมีลักษณะอาชีพที่มีรายได้ไม่มั่นคงเพียงพอทำให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ยาก

ต่อมาปี 2558 กลุ่มแม่ค้าได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตลาดสดสามัคคีกันถารมย์ขึ้น โดยระดมเงินออมจากสมาชิกเป็นรายวันขั้นต่ำวันละ 20 บาท และนำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อปิดหนี้ นอกระบบหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน



ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบเพื่อนำไปใช้เป็นโมเดลสำหรับขยายผลไปยังองค์กรการเงินชุมชนอื่นๆ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ธนาคารเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านระบบงาน ระบบบัญชี ให้ความรู้ทางการเงิน ประสานหน่วยงานมาให้ความรู้ทางกฎหมาย และพิจารณาให้เงินทุนเพิ่มเติมตามศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนแต่ละแห่งด้วย ซึ่งกระทรวงการคลังมุ่งหวังให้องค์กรการเงินชุมชนทุกรูปแบบเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้มอบหมายให้ ศ. ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเอาะ-หนองลิม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเกือบไม่พบปัญหานี้ นอกระบบในชุมชน เนื่องจากสมาชิกได้ร่วมกันประกอบอาชีพเสริม (เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช) ทั้งยังได้พัฒนาตนเองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้สมาชิกมีรายได้สม่ำเสมอตลอดปีและเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินนอกระบบได้เป็นอย่างดี

ในการค้าขาย รวมถึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้ยืมเงินจากกลุ่มควบคู่ไปด้วยกัน จนถึงปัจจุบันกลุ่มสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบให้แก่สมาชิกแล้ว 201 ราย เป็นเงิน 12.55 ล้านบาท (เฉลี่ย 62,458 บาท ต่อราย)

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้นำกลุ่มออมทรัพย์ตลาดสดสามัคคีกันถารมย์ ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนากลุ่มจนสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมกับได้มอบนโยบายให้ธนาคารของรัฐลดบทบาทเรียนขององค์กรการเงิน

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



สถานีข่าวกระทรวงการคลัง